



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2553

ไตรรงค์ยันระบายข้าวในสต็อกมีเอกภาพ

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ยืนยันการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลไม่มีปัญหาความขัดแย้ง และมีปริมาณข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอน

"การขายข้าวเป็นเอกภาพไม่ขัดแย้งกัน ทั้งรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ สั่งให้ขายก็ขาย ไม่สั่งให้ขายก็ไม่ขาย ปัญหาหน้าท่วมที่ผ่านมากกระทบข้าว 5 แสนตัน แต่เรามีมากกว่าล้านตัน ฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะข้าวเหนียว 8 หมื่นตันนี้สั่งห้ามไม่ให้ขายเพื่อเก็บไว้บริโภค" นายไตรรงค์ ตอบกระทู้ถามสดของนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย

นายไตรรงค์ยังได้ชี้แจงถึงการดำเนินนโยบายเรื่องระบายข้าวว่า รัฐบาลที่ผ่านมามีผลในการบริหารจัดการนโยบายข้าวตามหลักทฤษฎี และวิธีการที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดความล่าช้าในการระบายข้าว โดยที่ผ่านมามีมติว่าการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลมี 3 ระดับ โดยในส่วนการพิจารณาระบายข้าวในสต็อกนั้นมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธานพิจารณาปริมาณและราคาขาย หลังจากนั้นจะประกาศให้คนมาติดต่อซื้อข้าวเจรจาต่อรองเป็นที่พอใจจะเสนอกฎการอีกชุดหนึ่งซึ่งวิธีนี้ล่าช้ามาก รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยมามอบให้นายกรัฐมนตรีและตนเองเป็นผู้พิจารณาในการระบายข้าว โดยได้ตั้งที่ปรึกษา 7 คน และที่ผ่านการอนุมัติขายข้าวทุกครั้งนายกรัฐมนตรีก็รับทราบมาโดยตลอด

ทั้งนี้ นายสถาพรพยายามตั้งกระทู้ถามถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้าวในสต็อกรัฐบาลว่ามีปริมาณเหลืออยู่เท่าไร จัดเก็บไว้ที่ไหนบ้าง ซึ่งนายไตรรงค์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ เนื่องจากเกรงจะส่งผลกระทบต่อการระบายข้าวในอนาคต

"ไม่ทราบที่นายสถาพรจะอยากรู้ไปทำไมว่าข้าวในสต็อกมีเท่าไร รายละเอียดอย่างไร อยู่โกดังไหน เพราะเชื่อว่าผู้แทนฯ คงไม่ค้าข้าว นอกจากว่าพ่อค้าข้าวอยากรู้ เพราะพวกพ่อค้าต้องการให้ประกาศ แต่การประกาศตัวเลขจะเสียต่อประเทศ หากนายสถาพรอยากรู้ เอกสารอยู่ในมือผม ผมเชื่อว่าท่านไม่ใช่พ่อค้า คงไม่บอกใคร แต่อย่าให้ผมประกาศให้ทราบกันรู้หมด ฝรั่งเศสหมด เราเสียเปรียบ" นายไตรรงค์ กล่าว

นายไตรรงค์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องการปรับขึ้นราคาอ้างอิงที่นายสถาพรระบุจะยิ่งส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อน เพราะยิ่งราคาสูงชาวนาบ้านยิ่งเดือดร้อน ไม่ได้รับการชดเชย สะท้อนให้เห็นว่านายสถาพรไม่เข้าใจระบบ เพราะราคาอ้างอิงใช้เฉลี่ยมีการซื้อขายจริง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาประกาศทุกวันจันทร์และมีผลต่อ 7 วันต่อไป และราคาอ้างอิงไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ออส.ชี้หน้าท่วมกระทบข้าวสต็อกรัฐแค่หมื่นตัน

นายอนุกุล เต็มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ออส.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบคลังสินค้าเก็บข้าวสารในสต็อกรัฐบาลทั่วประเทศว่า เจ้าหน้าที่ ออส.ได้ออกตรวจสอบคลังเก็บข้าวสารสต็อกรัฐบาลว่าได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม พบว่ามีคลังสินค้าที่จังหวัดชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ที่กระสอบข้าวเปียกน้ำเสียหาย คิดเป็นปริมาณหลักหมื่นตันเท่านั้น

หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าวที่เสียหาย เกิดจากสาเหตุสุ่ววิสัยที่ขนย้ายไม่ทัน หรือ เจ้าของคลังสินค้า ตั้งใจทำให้เสียหายหรือไม่ จากนั้นจะทำข้อมูลรายงานความเสียหายให้กระทรวงพาณิชย์ และ คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) รับทราบ รวมถึงขอแนวทางในการดำเนินการต่อกับข้าวที่เสียหาย เหล่านั้นต่อไป เช่น ขยายทำแปง เส้นก๋วยเตี๋ยว หรืออาหารสัตว์

“ถ้าพิสูจน์แล้วว่า เกิดจากเหตุสุ่ววิสัย เจ้าของโกดังไม่สามารถขนข้าวหนีน้ำได้ทัน ก็ไม่เป็นไร แต่เจ้าของ ก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งรัฐอาจมีมาตรการเยียวยาในภายหลัง แต่หากพบว่า เจ้าของจงใจทำให้ เสียหาย ก็ต้องว่ากันตามผิด” นายอนุกุลกล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

โลกอาจขาดแคลนข้าวใน 10 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การประชุมสภาข้าวโลก (The third International Rice Congress 2010 or IRC2010) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นเวทีประชุมใหญ่สุดของบุคคล ในแวดวงอุตสาหกรรมข้าวทั่วโลก ตลอดจนนักวิจัย ผู้ค้า รัฐมนตรีเกษตรและผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย และที่อื่นๆ รวมกว่า 1,000 คน

นายโรเบิร์ต ซิกเลอร์ (Robert Zeigler) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (director general of the International Rice Research Institute or IRRI) กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะที่พื้นที่ปลูกข้าวลดลงเรื่อยๆ เพราะการขยายตัวของเขตเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มผลผลิต ข้าวให้ได้ 1.5% ต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มแข่งปริมาณการผลิตในอนาคตที่ไม่ไกล นักซึ่งอาจจะเป็นใน 10 ปีข้างหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะทำอะไรบางอย่างเพื่อพลิกฟื้นแนวโน้มอย่างอัตราการผลิตที่ ชะลอตัวและการผลิตที่ให้ประสิทธิผลต่ำจากการบริหารทรัพยากรแบบไม่ยั่งยืน

นายซิกเลอร์กล่าวว่า หลายชาติได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในปีหน้า รวมถึงปากีสถานที่ เผชิญน้ำท่วม และจีนที่ประสบทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ปริมาณสำรองข้าวอาจไม่ถึงขั้นวิกฤติแต่เป็นไปได้ว่าจะตึง ตัวเล็กน้อย

ทั้งนี้ การผลิตข้าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับจากทศวรรษหลังปี 2503 จนถึงทศวรรษหลังปี 2533 ก่อนเริ่ม ลดลงในอัตรา 1% ต่อปี ส่วนไทยกับเวียดนาม ซึ่งเป็นสองผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของโลก ก็กำลังสูญเสียพื้นที่ นาข้าว จากการขยายตัวของเมือง และปัญหาดินเค็มในพื้นที่ปากแม่น้ำอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุน

นายซิกเลอร์เสนอว่า จำเป็นจะต้องเพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยให้มากขึ้น ตลอดจน ใช้พันธุ์ข้าวจีเอ็มโอและลูกผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ไม่เช่นนั้นโลกจะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอน

นายกรัฐมนตรียังยง ดัน เติง ของเวียดนาม กล่าวว่า การผลิตอาหารของชาติเผชิญภัยทำหลาย ด้าน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วและภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้ง

ส่วนผู้ที่ขึ้นพูดบนเวทีคนอื่นๆ ได้ชี้ถึงกระแสความวิตกเรื่องความมั่นคงด้านอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นนับจากปี 2551 เป็นต้นมา ธนาคารโลกได้ประเมินว่าปัญหาขาดแคลนที่ทำให้ราคาข้าวถีบตัวสูงขึ้นในปีนั้น จุดคนนับร้อย ล้านคนดำรงสู่ความยากจน

ที่มา คมชัดลึก

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง วันที่ 1-12 พ.ย. 2553 มีจำนวน 205,027 ตัน มูลค่า 95.307 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ แล้วที่ส่งออก 131,610 ตัน มูลค่า 54.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 12 พ.ย.

2553 มีจำนวน 6.042 ล้านตัน มูลค่า 2.566 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5,504,059 ตัน มูลค่า 2.228 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ราคาส่งออกของข้าวขาว 5% ในขณะนี้อยู่ที่ 485-490 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ 445-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการอินเดียยังคงยืนยันที่จะยังไม่อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ (no-basmati rice) ต่อไป แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากรัฐบาลท้องถิ่นในแคว้นต่างๆ ให้รัฐบาลกลางผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. ปี 2008

ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นในแคว้น Punjab, Andhra Pradesh และ Chhattisgarh รวมถึงสมาคมโรงสีและผู้ส่งออกในแคว้น Punjab และ Kerala ต่างออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ (no-basmati rice) ได้ ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลมีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 17 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการประมาณ 3 เท่า

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงอาหาร (India's food ministry) กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนจะระบายข้าวและข้าวสาลีออกจากสต็อกของรัฐบาลจำนวน 2.5 ล้านตัน ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในแคว้นต่างๆ (state governments) เพื่อใช้ในโครงการสวัสดิการสังคม โดยได้กำหนดราคาขายของข้าวสาลีไว้ที่ 6.1 รูปีต่อก.ก. (ประมาณ 4 บาทต่อก.ก.) และ ข้าวกำหนดไว้ที่ 8.3 รูปีต่อก.ก. (ประมาณ 5.5 บาทต่อก.ก.) ซึ่งราคานี้ต่ำกว่าราคาในตลาดประมาณครึ่งหนึ่ง

ทางการรายงานว่ ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกข้าวและข้าวสาลีรวมกันกว่า 48.73 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการภายในประเทศถึง 2 เท่า และรัฐบาลกำลังพยายามที่จะลดปริมาณสต็อกลงเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับผลผลิตในฤดูกาลใหม่ที่จะออกสู่ตลาด

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

มีรายงานว่า บริษัท The Takmoa Agriculture and Industrial Development ของกัมพูชาได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท Thai Think Company ของเวียดนาม เพื่อลงทุนในโครงการปลูกเพาะข้าวเพื่อการส่งออกในพื้นที่กว่า 125,000 ไร่ในพื้นที่จังหวัด Kompong Cham และ Kompong Svay ของกัมพูชา โดยโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนกว่า 22.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ บริษัท Thai Think Company จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกข้าว รวมถึงการแปรรูป นอกจากนี้ก็จะมีการพัฒนาระบบชลประทานและสร้างโรงงานซึ่งมีกำลังการผลิตวันละ 500 ตัน ภายในเดือน ม.ค. ปีหน้าด้วย โดยคาดว่าจะมีการเพาะปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง และตั้งเป้าส่งออกปีละ 200,000 ตัน ให้ได้ภายในปี 2012 ซึ่งสามารถสร้างงานให้ชาวกัมพูชาได้ประมาณ 280,000 คน

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์อาจจะจัดการประมูลซื้อข้าวในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวในปริมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งของการซื้อข้าวในปีก่อนหน้า (ซึ่งมีการซื้อทั้งหมดประมาณ 2.45 ล้านตัน) โดยในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการประเมินผลผลิต และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำเข้าข้าว

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีหน้าไว้ที่ 17.4 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 9% จากจำนวนที่คาดหมายไว้ในปีที่ 16 ล้านตัน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าที่จะผลิตข้าวให้ได้ถึง 19.2 ล้านตันข้าวเปลือกภายในปี 2012 ก่อนที่ในปี 2013 ฟิลิปปินส์จะประกาศใช้นโยบายพึ่งพาผลผลิตในประเทศ (self sufficient)

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของประเทศ ณ วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมามีจำนวน 3.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 26.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.49 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 3.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.03 ล้านตัน เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แบ่งเป็นข้าวที่อยู่ในครัวเรือนประชาชน (Households) ประมาณ 767,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 24.34% อยู่ในคลังเก็บสินค้าของเอกชน (commercial warehouses) ประมาณ 483,000 ตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 15.34% ส่วนที่เหลือประมาณ 1.9 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วน 60.32% อยู่ในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority)

ที่มา Riceonline.com

อิหร่าน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมาหน่วยงาน Government Trading Corporation of Iran หรือ GTC ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 30,000 ตัน (FOR 30,000 MTS, 5 PCT M/L, RICE ON THE BASIS OF CFR, FREE OUT, B.ABBAS OR BIK) สำหรับส่งมอบในเดือน ธ.ค. ศกนี้ กำหนดรับข้อเสนอถึงวันที่ 12 พ.ย. และข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 15 พ.ย. โดยกำหนดแหล่งที่มาของข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม ปากีสถาน อินเดีย อาร์เจนตินา และอุรุกวัย

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวในช่วงนี้มีทิศทางกลับกันกับช่วงก่อนหน้านี้ โดยเมื่อช่วงต้นปีราคาข้าวไทยและสหรัฐฯจะไปทิศทางเดียวกันและไม่ต่างกันมาก แต่เมื่อมาถึงเดือน ส.ค. ที่ผ่านมามีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ข้าวสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาข้าวของสหรัฐฯก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นและเริ่มสูงกว่าราคาข้าวไทย โดยราคาข้าวเมล็ดยาวของสหรัฐฯ U.S. #2/4 (long grain milled rice) ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 588 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ขณะที่ข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 530 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และข้าว 5% ของเวียดนามก็ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไทยโดยอยู่ที่ประมาณ 510 เหรียญสหรัฐต่อตัน และในช่วงนี้ก็ไม่มีการทำสัญญาขายข้าวฉบับใหม่แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 451.44 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 441.03 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังคลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.35 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศจีน ปากีสถาน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 452.54 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 437.32 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลง

เล็กน้อยจาก 94.37 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 94.27 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะต้อกจะเพิ่มเป็น 7.45 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.65 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.28 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 29.52 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.0 ล้านตัน ตามด้วยไนจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน และซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.65 ล้านตันข้าวสาร หลังจากที่ประสบปัญหาหน้าท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตรัฐพีชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนเวียดนามนั้นคาดว่าจะในปี 2552/53 จะส่งออก 6.2 ล้านตันข้าวสาร และในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 5.8 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่คาดว่าจะส่งออก 8.5 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.5 และ 0.85 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา *USDA*

